

1๖ สิงหาคม 2562

เรียน ประธานกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

ที่ กสท.จท-3.(ว) 18 /2562 เรื่อง ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียน  
ในการแยกประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน

ด้วยธนาคารโลกได้ทำการประเมิน Doing Business เพื่อจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ ว่ามีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร โดยมีตัวชี้วัดในการศึกษา 10 ด้าน ครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ ทั้งนี้ รายงาน The Ease of Doing Business ฉบับล่าสุด คือ Doing Business 2019 ที่ World Bank เผยแพร่เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก จัดเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 2) และมาเลเซีย (อันดับที่ 15) ทั้งนี้ ตัวชี้วัดประการหนึ่ง ได้แก่ การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย (Minority Protecting Investors) โดยหนึ่งในหัวข้อที่ธนาคารโลก ใช้เป็นปัจจัยในการประเมิน คือ การแยกประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ด้วย

ดังนั้น สำนักงานจึงขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่ได้แยกประธาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันตามหลักปฏิบัติของ CG Code พิจารณาความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติตาม CG Code ในเรื่องดังกล่าว แต่หากบริษัทจดทะเบียนใดยังมีความจำเป็นต้องให้ประธาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนเดียวกัน บริษัทจดทะเบียนอาจพิจารณาเพิ่มกลไกการถ่วงดุล อำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการตามแนวปฏิบัติใน CG Code โดยการเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระ ให้มากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

อนึ่ง สำนักงานขอขอบคุณบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจและนักลงทุนว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับการเข้ามาทำธุรกิจและลงทุน อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6169